



GS.NGND Nguyễn Đức Chính

LÀ MỘT TRONG NHỮNG THẾ HỆ LÃNH ĐẠO ĐẦU TIÊN CỦA ĐHQGHN THEO MÔ HÌNH MỚI, GS.NGND NGUYỄN ĐỨC CHÍNH, NGUYÊN PHÓ GIÁM ĐỐC ĐHQGHN NHIỆM KỲ 1997 -2003 ĐÃ CÓ NHỮNG SUY NGHĨ VỀ SỰ ĐỔI THAY CỦA ĐHQGHN QUA 30 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN.

“Tôi đặc biệt ấn tượng về sự phát triển của ĐHQGHN”

GS.NGND NGUYỄN ĐỨC CHÍNH
(nguyên Phó Giám đốc ĐHQGHN)

Nhìn lại chặng đường phát triển của ĐHQGHN trong 30 năm qua khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng và thêm ngưỡng mộ tầm nhìn về một mô hình đại học tiên phong cả nước.

ĐHQGHN chắc chắn sẽ không phải là đại học như bao đại học khác thời bấy giờ mà là đại học của tương lai, một mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước. Cách đây 30 năm mà Chính phủ đã có một tầm nhìn dài rộng như vậy mà ngay cả những người trong Ban Giám đốc đầu tiên cũng chưa hình dung được quy mô và vị thế của ĐHQGHN trong tương lai sẽ vươn cao như thế nào.

Sau 30 năm hình thành và phát triển, mặc dù không phải là khoảng thời gian dài so với lịch sử của một

trường đại học, nhưng đối với ĐHQGHN ngày hôm nay, chỉ trong khoảng thời gian đó đã có những bước chuyển mình lớn lao ở một tầm vóc mới. Ngày nay, ĐHQGHN đã có những bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế là trung tâm đại học hàng đầu của đất nước với nhiều thành tựu nổi bật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chỉ từ 3 trường đại học thành viên ban đầu khi mới thành lập, đến nay, ĐHQGHN đã cơ bản hoàn chỉnh cơ cấu đa ngành đa lĩnh vực với 9 trường đại học thành viên, 6 viện nghiên cứu khoa học thành viên và trực thuộc, 2 trường và 2 khoa trực thuộc. Ngoài lĩnh vực khoa học cơ bản đặc thù, nay đã mở rộng với đầy đủ ngành nghề mà xã hội cần, từ kinh tế, y



Sinh viên ĐHQGHN học tập tại Hoà Lạc.

được, công nghệ, sư phạm, quản trị kinh doanh, luật đến cả lĩnh vực nghệ thuật... Quy mô đào tạo những năm đầu chỉ khoảng 20.000 sinh viên chính quy và 100 nghiên cứu sinh, sau 30 năm, quy mô đào tạo của ĐHQGHN đã tăng gấp 3 lần, khoảng 60.000 sinh viên chính quy và quy mô đào tạo nghiên cứu sinh đã lên tới 1.100. Từ chỗ chỉ có hơn 50 ngành đào tạo, đến nay, ĐHQGHN tuyển sinh hơn 100 chương trình đào tạo trình độ đại học với cơ cấu hợp lý, đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng rất tốt sứ mệnh nòng cốt trong khoa học cơ bản, bồi dưỡng nhân tài cũng như yêu cầu của thời đại về nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việc di chuyển các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học tới Hoà Lạc, có thể nói, đây là bước tiến thần kì của ĐHQGHN. Những ngày đầu thành lập, Hoà Lạc vẫn là nông trường, chưa được khởi công xây dựng. Ngày ấy, mới xây dựng khu Nhà khách và chưa khai thác sử dụng. Tuy nhiên đến giờ, bước ngoặt khi quyết tâm chuyển trụ sở làm

việc tới Hoà Lạc là bước tiến nhảy vọt không chỉ với toàn ĐHQGHN mà có sức ảnh hưởng cho toàn xã hội.

Khi được di chuyển ô tô trong khuôn viên của ĐHQGHN hiện nay tại Hoà Lạc, khiến tôi nhớ lại trước đây tôi được trải nghiệm trong khuôn viên đại học của nhiều nước như Malaysia, Mỹ và tôi thấy ĐHQGHN đang tiệm cận dần với đại học quốc tế. Với tư cách là người đi đầu, tôi rất ngưỡng mộ, vui mừng và biết ơn những thế hệ đi sau.

Tôi rất xúc động khi được chứng kiến ĐHQGHN đã chuyển trụ sở tới Hoà Lạc vào năm 2022, đến nay, sau gần 2 năm, đã có khoảng 30 đơn vị thành viên, trực thuộc hiện diện tại đây - Khu đô thị ĐHQGHN tại Hoà Lạc với kết quả bước đầu 6.000 sinh viên chính quy được đào tạo tập trung theo mô hình giáo dục toàn diện, điều mà nhiều năm về trước các thế hệ lãnh đạo, các thầy cô ngồi



Sinh viên ĐHQGHN học tập tại Hoà Lạc.

đây vẫn luôn mơ ước, trăn trở. Sự chuyển dịch này chắc chắn là một bước tiến quan trọng trong lịch sử ĐHQGHN, góp phần phát triển không chỉ đối với hệ thống giáo dục đại học mà thậm chí là cả Thành phố Hà Nội.

Trong thời gian tới, tôi mong rằng ĐHQGHN tiếp tục tạo thêm nhiều bứt phá mới trong hoạt động để đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Nhân dân. Để làm được điều đó, theo tôi cần tiếp tục đổi mới quản trị đại học để phát huy hiệu quả các nguồn lực để tạo bứt phá.

ĐHQGHN đang dồi dào tiềm lực cả về con người và kinh tế để phát triển. Quản trị đại học tốt để phát huy tốt nhất tiềm năng của từng cá thể trong tập thể, để đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, cán bộ có thể đồng lòng, dốc sức cùng xây dựng ĐHQGHN lên những tầm cao mới.

Hiện nay, ĐHQGHN đã và đang dần khẳng định vị thế là đại học hàng đầu cả nước và đã khẳng định vị thế quốc tế về đào tạo nguồn nhân lực,

nghiên cứu khoa học công nghệ chất lượng cao đáp ứng thị trường lao động trong bối cảnh mới của thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4. ĐHQGHN cần chú trọng thúc đẩy hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước để phối hợp xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với thị trường lao động, giúp người học sau khi tốt nghiệp đáp ứng được các kỹ năng của doanh nghiệp cần; đào tạo gắn với thực hành nhiều hơn nữa cho người học.

Tôi mong muốn ĐHQGHN ngoài đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, còn phải đáp ứng được nguồn nhân lực có tri thức và chất lượng khác với các trường đào tạo khác cùng ngành trong cả nước và tiệm cận quốc tế. Cần nâng cao chất lượng hơn nữa để mỗi một thành viên tốt nghiệp ĐHQGHN sẽ tự hào khi tốt nghiệp có thể nói rằng: "Tôi là một sinh viên ĐHQGHN".